

Bình Phước, ngày 26 tháng 9 năm 2014

“V/v: trả lời kiến nghị cử tri”

**Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.**

Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Bình Phước nhận được công văn số 268/HĐND ngày 12/09/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nội dung: Cử tri Nguyễn Hữu Pha, ấp Thắng Lợi, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh kiến nghị Agribank cho vay vốn với mức quá thấp, gây khó khăn cho nhân dân. Cử tri Hồ Song Tùng, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành đề nghị Agribank giảm lãi suất cho vay tạo điều kiện cho người dân sản xuất kinh doanh.

Agribank Bình Phước xin trả lời như sau:

1- Về mức cho vay: Agribank Bình Phước cho vay căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng, giá trị tài sản đảm bảo (đối với khoản vay bảo đảm bằng tài sản), vốn tự có của khách hàng tham gia vào dự án, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của Agribank để quyết định mức cho vay theo quy định.

Trường hợp ông Nguyễn Hữu Pha, ngày 30/7/2014 có vay tại Agribank chi nhánh Lộc Hiệp 300 triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng, mục đích: Chăn nuôi trâu bò. Theo nhu cầu của khách hàng, chi nhánh Lộc Hiệp cho vay số tiền trên là phù hợp, thực hiện đúng quy định của Nhà Nước, của ngành (Agribank Lộc Hiệp đã trả lời ý kiến trên của Ông Nguyễn Hữu Pha gửi UBND huyện Lộc Ninh).

2- Về lãi suất vay vốn: Agribank Bình Phước áp dụng lãi suất tiền vay theo văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước, của Agribank Việt Nam. Theo từng thời điểm, thực hiện áp dụng lãi suất phù hợp với từng đối tượng, mục đích sử dụng vốn và ngành nghề kinh doanh.

Trường hợp ông Hồ Song Tùng, ngày 16/12/2013 có vay tại Agribank chi nhánh Tân Thành số tiền 250 triệu đồng, thời hạn vay 24 tháng, mục đích: Chăm sóc cây cao su, lãi suất 12%/năm. Tại thời điểm vay vốn, Agribank chi nhánh Tân Thành áp dụng lãi suất trên đúng với khung lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà Nước, Agribank Việt Nam và văn bản chỉ đạo của Agribank Bình Phước.

Agribank Bình Phước báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh được rõ.

Xin chân thành cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên..
- Ban giám đốc NHNo tỉnh
- Các phòng NHNo tỉnh
- Lưu phòng KT,KSNB



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN LÂM